

โพลีฟาร์ม พันธ

เลี้ยงไทยโซโคมีลำต้น สวยอย่างยั่งยืน



กิ่งชวนชมควรมีไม่มากจนเกินไป ซึ่งเป็นแบบอย่างของชวนชมต้นใหญ่ๆ



เขาคินช่อน ลักษณะคอมแพ็ค เป็นต้นที่ผู้เขียนได้มาจากโพลีฟาร์มตั้งแต่ต้นเล็กๆ

สไตล์ชวนชมในกลุ่มไทยโซโคคงไม่ต่างอะไรกับ “แพชั่น” ที่มีปัจจัยความนิยมอยู่กับความแปลกใหม่เป็นสำคัญ แล้วตามมาด้วยความสวยงาม จนเมื่อกระแสลามระบอบจนทั่ววงการ ความแปลกใหม่ก็กลับกลายเป็นของชินตา แน่แน่นอนว่า ความแปลกย่อมถดถอย พอกๆ กับความนิยมของไม้สไตล์นั้น

ยังเป็นที่แน่นอนอีกว่าเมื่อชวนชมสไตล์หนึ่งความนิยมหมดอายุ ย่อมจะเกิดสไตล์ใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งความนิยมไปครอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สไตล์ชวนชมไทยโซโคเมื่อ 2-3 ปีก่อน เป็นทรงอ้วนเตี้ย กิ่งสั้น และเล่นระบอบรากแผ่ปากกระอาง ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าได้รับอิทธิพลมาจากสไตล์ “คอมแพ็ค” ในชวนชมกลุ่มอาราบิกัม ก่อนจะระบอบกลายเป็นไม้เทรนด์นิยมของผู้ผลิตและผู้ซื้อ

อ่านต่อหน้า 26



ชวนชมต้องมีกิ่งเงนใหญ่ และสูงกว่ากิ่งย่อยอย่างชัดเจน
จึงจะสวยในอนาคต

แต่ด้วยการครองสไตล์ความนิยมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมี “จุดอ่อน” หลายด้าน โดยเฉพาะเมื่อมองในมิติของไม้ใหญ่ ซึ่งนักเล่นหลายรายมองเห็นพร้อมๆ กับหารหาสไตล์ใหม่ขึ้นมาแนะนำ จนเกิดสไตล์ใหม่ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และนี่ก็คือเสน่ห์หนึ่งของชวนชมไทยโซโค

แต่สไตล์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง คือ ชวนชมทรงสูงที่กำเนิดมาจากการแก้จุดอ่อนของชวนชมทรงอ้วนเตี้ย คือการสร้างลำต้นให้สูงขึ้น โคนใช้รากสร้างเป็นลำต้น โดยเฉพาะการจัดรากแบบโหยงๆ ยกสูงๆ เพื่อให้ต้นเกิดลำต้นสูงขึ้น จนเกิดความสมส่วนเหมือนองค์ประกอบของต้นไม้ตนเอง และเท่าที่ทีมงานรู๊สไตล์ชวนชมแบบนี้กำลังระบาคหนักในกลุ่มนักเล่น

“อาราบิคัม ไทยโซโค และราชินี เทเรนดี คอมแพ็ค สวยแต่ตอนเล็กๆ ในเวลาที่ประกวด แต่โตขึ้นผมว่าไม่สวย” ศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ แห่ง “ไพสิฐฟาร์ม” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสไตล์ความนิยมไทยโซโคที่ครองความนิยมก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนความชอบส่วนตัวออกมาด้วย

เขาเป็นผู้หนึ่งที่มองและวิเคราะห์สไตล์การเล่นชวนชมไทยโซโคอย่างเกาะติด ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการผลิตชวนชม เพราะสวนของเขานั้นการเพาะกล้าชวนชมป้อนนักเล่นและนักปั้นชวนชมทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า และรวมไปถึงผู้ซื้อที่นำไปเลี้ยงในเชิงการค้า เขาจึงต้องวิเคราะห์กระแสความนิยม เพื่อนำมาพัฒนาการเพาะเพื่อให้กล้าชวนชมเอื้อแก่การปั้นเป็นไม้สไตล์ที่ตลาดนิยม ดังตัวอย่างของไทยโซโคคอมแพ็ค และสไตล์จักราก

ศักดิ์ชัยคิดอย่างที่เขาพูดว่าชวนชมทรงคอมแพ็คในตระกูลไทยโซโคเมื่อโตขึ้นความงามจะลดลง เพราะชวนชมสไตล์นี้กิ่งจะแตกออกมาค่อนข้างเยอะ และกิ่งเล็กที่สำคัญไม่มีกิ่งเมนหลัก ขณะที่รากมักจะถูกนำมาวางแผ่ปากกระอาง ซึ่งเมื่อขึ้นชมขณะคั้นยังเล็กอายุระหว่าง 1-2 ปี จะสวยงามเหมือนไม้แคระ ไม้บอนไซ

แต่เมื่อต้นเริ่มเติบโตรากเริ่มใหญ่ และจะแผ่ยาวเกินทรงพุ่ม เมื่อรวมกับกิ่งใหม่ที่แตกออกมามักจะแตกออกมาข้างลำต้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเติบโตเหล่านี้จะกินพื้นที่ของลำต้นจนสูญหาย เหลือแต่รากและกิ่งเท่านั้น ทำให้องค์ประกอบของคำว่า “ต้นไม้” ขาดหายไป

“มันสวยไม่ยั่งยืน” เจ้าของไพสิฐฟาร์ม พูดออกมาตรงๆ อย่างนั้น

ก่อนที่ ศักดิ์ชัยจะเผยออกมาว่าสไตล์ชวนชม ที่สวยอย่างยั่งยืน คือ สไตล์ชวนชมที่มีลำต้น โดยการใ้รากเป็นตัวช่วยนั่นเองเขาแนะนำ การเลือกองค์ประกอบของต้นชวนชมสไตล์ดังกล่าวว่า เริ่มจาก



มงกุฎสยาม ของโพลีฟาร์ม

ราก ปกติสายพันธุ์ไทยโซโค เมื่อโตขึ้นจะไม่มีลำต้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะพันธุ์ “บางคล้า” และถูกหลานบางคล้า หากจัดรากแบบแผ่ปากกระถางจะทำให้ต้นดูเตี้ยเข้าไปอีก ดังนั้นการจัดรากต้องทำแบบยกสูงๆ หรือรากโหรง ให้รากพุ่งลงปากกระถาง แล้วค่อยๆ ยกสูงทุกครั้ง ที่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถาง จนเมื่อรากพัฒนาใหญ่เป็นลำต้นสูง จากนั้นก็สามารถจัดรากแผ่ปากกระถางได้

ลำต้น อย่างที่เขายกบอกว่ากิ่งใหม่ที่แตกออกมานั้นจะแตกจากด้านข้าง ลำต้น จนแย่งพื้นที่ลำต้นให้เหลือน้อยลง วิธีแก้ไขก็คือ ต้องหมั่นเลาะแต่ง กิ่งล่างทิ้งเพื่อขยายส่วนของลำต้นนั่นเอง



กล้าชวนชมที่ผ่านกรเพาะ ที่ศูนย์แวนธอร์นธ์ของตลาดเป็นหลัก

กิ่งและยอด ชวนชมที่ดีต้องมีกิ่งเมนใหญ่ ชัดเจน และต้องใหญ่กว่ากิ่งข้าง เพราะหากกิ่งเล็กกว่า เมื่อต้นค่อยๆ ใหญ่ กิ่งเมนกลางจะค่อยๆ เล็กลงเพราะโตไม่ทันกิ่งข้างจนหายไปโน้ที่สุด วิธีการเลือกกล้าชวนชมต้องเลือกต้นที่มี กิ่งเมนใหญ่และสูง ส่วนกิ่งข้างต้องมีรอบแต่ไม่ควร มากจนเกินไป ไม่ควรเกิน 4-5 กิ่ง เมื่อกิ่งน้อย จะทำให้ลำกิ่งโตไว ส่วนกิ่งเมนก็จะแตกจตุร กิ่งย่อยและแตกรายละเอียดจนกลายเป็นพุ่ม เมื่อต้นโต ซึ่งเป็นต้นแบบที่ถือปี่มาจากชวนชม ไม้ใหญ่ สังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีลำกิ่งหลักเพียง ไม้กกิ่งเท่านั้น แต่จะแตกรายละเอียดที่กิ่งจนเป็น พุ่มสวย ดังนั้นไม้เล็กก็ควรเลี้ยงให้เป็นอย่างนั้น

มีด แม้ไม่ใช่ส่วนประกอบของต้นไม้ แต่ก็มีส่วนช่วยให้ชวนชมงงามขึ้นมาได้ ตาม ความคิดเห็นของโพลีฟาร์ม เพราะมีดจะเป็นตัว กำจัด “ส่วนเกินความงาม” ไม่ว่าจะเป็นรากหรือกิ่ง กิ่งที่เกะกะดูรกก็ตัดทิ้ง หากยาวก็ตัดแต่ง เพื่อให้ แดกใหม่สมส่วน สมดุล

เชื่อว่าสไตล์ชวนชมไทยโซโคแบบนี้ กำลังได้รับความนิยมในไม่ช้า โดยเฉพาะในปีนี้ เห็นนักเล่นหลายรายทั้งเขียนเด็กเขียนน้อย นักเล่นใหม่เก่าเปลี่ยนสไตล์การปลูกไปมากแล้ว นี่แหละที่เขาเรียกว่ากระแสความนิยมที่ไม่ต่าง อะไรกับ “แฟชั่น”

ขอขอบคุณ
ศักดิ์ชัย วิริยะโพลีฟาร์ม
โพลีฟาร์ม

93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทรศัพท์ 08-6769-0134

